

อเวนเจอร์ (Aventurine)



อเวนเจอร์

อเวนเจอร์ อัญมณีสีเขียวแวววาวที่ตั้งชื่อตามลักษณะเฉพาะของการผจญภัย หรือการรวมตัวที่สะท้อนแสงเป็นประกาย มักถูกเรียกว่าหินแห่งโอกาส เนื่องจากชื่อเสียงในการนำโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมาแสดง ตระกูลควอตซ์หลากหลายชนิดซึ่งปรากฏอยู่ในสิ่งประดิษฐ์โบราณทั่วทุกอารยธรรม ตั้งแต่ทิเบตไปจนถึงเม็กซิโก บ่งบอกถึงเสน่ห์อันเป็นสากลและคุณสมบัติอันลึกซึ้งที่มีประกอบอยู่ สีเขียวที่ผ่อนคลายของลำค่าสะท้อนถึงเจดสีเขียวขจีของฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตและการต่ออายุ และคิดว่าจะปลอดภัย ปกป้อง และนำความเป็นอยู่ที่ดีมาสู่ผู้สวมใส่

ในยุคกลาง อเวนเจอร์ เชื่อกันว่าจะทำให้เจ้าของมีจิตใจที่กล้าหาญ เพิ่มการเปิดกว้างในการเปิดรับประสบการณ์ชีวิต โดยปราศจากอคติ ตามธรรมเนียม มีการใช้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติความเป็นผู้นำและความเด็ดขาด ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความเห็นอกเห็นใจ และส่งเสริมความอดทน ว่ากันว่าอเวนเจอร์ช่วยรักษาสุขภาพจิตใจ กระตุ้นการรับรู้ และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ มักใช้ในการทำสมาธิ เชื่อกันว่าอเวนเจอร์ช่วยระงับความโกรธและการระคายเคือง ส่งเสริมความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดี

อเวนเจอร์ถือเป็นคริสตัลที่ทรงพลังสำหรับปรับสมดุลจักระของหัวใจ ขึ้นชื่อว่าสามารถจัดรูปแบบทางอารมณ์ที่เป็นอันตรายออกไป และเสริมสร้างคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ เช่น ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และความกตัญญู ในการรักษานั้นใช้เพื่อประโยชน์ของต่อมไทมัส เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และระบบประสาท ปรับสมดุลความดันโลหิตและ

กระตุ้นการเผาผลาญ ลดคอเลสเตอรอล และป้องกันภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและหัวใจวาย มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ กล่าวกันว่าบรรเทาอาการผื่นผิวหนัง ภูมิแพ้ ไมเกรน และบรรเทาอาการตา



พลังอำนาจของอเวนเจอร์น

อเวนเจอร์นถือเป็นหินนำโชคที่เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ และส่งเสริมทัศนคติแห่งชัยชนะ

เชื่อกันว่าช่วยเพิ่มการเติบโตส่วนบุคคล ช่วยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ว่ากันว่าอัญมณีนี้มีพลังผ่อนคลาย ช่วยบรรเทาความเครียดทางอารมณ์และบำรุงหัวใจ

อเวนเจอร์นมีความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จรุ่งเรืองและความมั่งคั่ง ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการเผยความอุดมสมบูรณ์

ยังถือเป็นหินแห่งความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดใหม่ๆ และนำความสนุกมาสู่ผู้สวมใส่



Article Id: THA6V175Cgemstone

อเวนเจอร์น (Aventurine)